

Tháo gỡ khó khăn cho dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 4/5, tại dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Đoàn công tác của Bộ Công Thương do đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.



Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tỉnh Thái Bình kiểm tra tiến độ dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Ảnh: THÀNH TÂM

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, đến nay, tiến độ tổng thể của dự án đạt 86%; trong đó, phần thiết kế đạt 99,89%, chế tạo và vận chuyển đạt

94,41%, ký các hợp đồng mua sắm đạt 99,71%, thi công đạt 84,15%, chạy thử đạt 12,75%. Dự án hiện đang gặp một số khó khăn, vướng mắc về chi phí và

nguồn lực của tổng thầu, các phát sinh trong quá trình chạy thử và về thanh quyết toán. Để dự án sớm hoàn thành theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường

trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương, cấp có thẩm quyền và UBND tỉnh Thái Bình quan tâm, tạo điều

kiện tháo gỡ một số vướng mắc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ kết quả thực hiện dự án, những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành và đề xuất một số giải pháp tháo gỡ cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục thực hiện, phấn đấu để tháng 4/2022 Nhà máy sẽ hòa lưới điện quốc gia, tháng 11/2022 vận hành thương mại và hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 12/2022 như kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khẳng định: Đây là dự án có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế không chỉ của riêng Thái Bình mà cả vùng duyên hải Bắc Bộ, vì vậy UBND tỉnh Thái Bình cam kết sẽ phối hợp với các bộ, ngành chức năng đồng thời chỉ đạo các sở,

ngành liên quan của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn chỉnh thủ tục, triển khai dự án theo đề nghị của Tập đoàn và quy định của pháp luật, sớm đưa Nhà máy vào hoạt động.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đồng thời chỉ ra một số điều kiện thuận lợi, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây lắp, vận hành dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Để dự án sớm hoàn thiện, đưa vào vận hành, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cần sát sao hơn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh; chuẩn bị tốt nhân lực, nhiên liệu, thủ tục liên quan để sẵn sàng vận hành phát điện theo kế hoạch; phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thành lập tổ công tác liên ngành, trong đó Tập đoàn là cơ quan thường trực của

tổ công tác, trên cơ sở đó tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp nội dung các văn bản để liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tham mưu Chính phủ và Bộ Công Thương chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ hoàn thành dự án; sớm nghiên cứu xây dựng bộ máy quản lý, vận hành Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 để sẵn sàng đi vào hoạt động. Đối với đơn vị tổng thầu PVC, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây lắp; triển khai hoàn thiện hạ tầng nội khối và hệ thống các công trình, hạng mục phụ trợ phục vụ vận hành phát điện; phối hợp với các đơn vị đánh giá thực trạng trang thiết bị và đưa ra giải pháp khắc phục nếu bị xuống cấp; tổ chức đàm phán với các đối tác cung cấp thiết bị còn thiếu bảo đảm cân đối nguồn lực đầu tư; khẩn trương tổ chức bảo trì, bảo dưỡng, bảo vệ thiết bị, linh kiện điện tử, không để bị xuống cấp. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định sẽ chỉ đạo để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Điện

lực Việt Nam cùng thống nhất việc đầu tư hạ tầng dùng chung. Đồng chí đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sớm thành lập tổ công tác liên ngành để tháo gỡ khó khăn cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ những giải pháp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quan trọng này. Đối với những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của tỉnh Thái Bình, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh tạo điều kiện, tháo gỡ cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; quan tâm bảo đảm ổn định an ninh trật tự; trong quá trình đấu tư hạ tầng Khu kinh tế Thái Bình phải tạo được sự kết nối giao thông cho dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Về những đề xuất, kiến nghị của các đại biểu, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp thu, giao các cục, vụ chức năng nghiên cứu, tham mưu cho Bộ quyết định trong thẩm quyền và kiến nghị Chính phủ xem xét, giải quyết kịp thời.

KHẮC DUÂN

Sự đồng thuận, ủng hộ của người dân góp phần vào thành công dự án khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái được triển khai đầu tiên trong Khu kinh tế Thái Bình, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng Khu kinh tế Thái Bình trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh trong thời gian tới. Quá trình triển khai thực hiện dự án đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các hộ dân có diện tích đất bị thu hồi để phục vụ dự án. Sự đồng thuận, ủng hộ của người dân sẽ góp phần quan trọng để dự án sớm được triển khai trên thực tế.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư ngày 8/2/2021. Quy mô dự án hơn 588ha, địa điểm thực hiện tại xã Thụy Liên và thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy). Theo giấy chứng nhận đầu tư, dự án chia thành 2 giai đoạn đầu tư và 6 đợt giải phóng mặt bằng (GPMB); trong đó giai đoạn 1 diện tích 392,8ha, gồm 4 đợt GPMB, thời gian GPMB là 24 tháng và giai đoạn 2 diện tích 196,4ha, gồm 2 đợt GPMB, thời gian GPMB là 12 tháng. Theo ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy: Xác định được tầm quan trọng của dự án, thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện công tác GPMB đợt 1, giai đoạn 1 của dự án. Ban Chỉ đạo GPMB huyện và các tiểu ban đã tổ chức họp thống nhất về chủ trương, đồng thời họp triển khai 5 bước chính quyền cơ sở. Qua quá trình triển khai, toàn bộ cán bộ, đảng viên và cơ bản các hộ có đất bị thu hồi đã đồng thuận về chủ trương thực hiện dự án. Tiểu ban tuyên truyền tích cực nắm bắt thông tin về dự án, về tiến độ GPMB để viết bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; đồng thời phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, các phòng, đơn vị chức năng huyện, xã Thụy Liên, thị trấn Diêm Điền để vận động các hộ đồng thuận chấp hành chủ trương thực hiện GPMB. Các địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như lồng ghép nội dung trong các hội nghị, cuộc họp, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, gặp gỡ, vận động, đối thoại... Đảng ủy, UBND xã Thụy Liên và thị

trấn Diêm Điền đã tích cực vào cuộc, thành lập ban chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, tổ dân phố tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện công tác GPMB. Các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở thuộc địa bàn xã Thụy Liên và thị trấn Diêm Điền chủ động phối hợp với nhà đầu tư hoàn thành di dời gần 500 ngôi mộ trong vùng dự án vào khu nghĩa trang tập trung trước dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Người dân đồng thuận, ủng hộ

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong vùng dự án, đến nay, công tác GPMB đợt 1, giai đoạn 1 dự án đã cơ bản hoàn thành việc chi trả tiền đền bù GPMB cho hơn 600 hộ dân có diện tích đất bị thu hồi. Ông Bùi Viết Thái, xã Thụy Liên cho biết: Gia đình tôi có hơn 2 sào ruộng để cấy lúa. Trên cùng một diện tích đất, nếu phát triển công nghiệp sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho nhiều

lao động, nhất là con em chúng tôi không phải đi làm ăn xa. Vì thế, ngay từ đầu huyện triển khai dự án tôi rất đồng tình, ủng hộ và chấp nhận phương án GPMB và giao lại đất để thực hiện dự án.

Ông Phạm Hồng Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thụy Liên cho biết: Đợt 1, giai đoạn 1 của dự án, xã có gần 500 hộ thuộc diện bồi thường GPMB đất nông nghiệp với tổng diện tích 78ha. Trong suốt thời gian triển khai công tác GPMB, xã đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo sự đồng thuận cao về tiếp nhận chủ trương, triển khai thực hiện các bước bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, được cán bộ và nhân dân đồng tình ủng hộ. Đến nay, phần lớn người dân trong xã đã đồng thuận nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng trong đợt 1, giai đoạn 1 của dự án.

Cùng với người dân xã Thụy Liên, hiện nay, gần 114 hộ dân trên địa bàn thị trấn Diêm Điền đã đồng thuận, nhận tiền đền bù GPMB đợt 1, giai đoạn 1 của dự án. Ông Nguyễn Văn Lui, thị trấn Diêm Điền cho biết: Nhân dân nhận

thức được việc tiếp nhận dự án khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương nên đa số người dân có đất bị thu hồi đều đồng tình, ủng hộ việc thu hồi đất và nhận tiền bồi thường GPMB. Gia đình tôi rất phấn khởi khi mới nhận được hơn 120 triệu đồng tiền đền bù GPMB. Số tiền này sẽ giúp gia đình tôi có được cuộc sống ổn định hơn trong tương lai.

Thực hiện kế hoạch GPMB dự án khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái, thời gian tới, huyện Thái Thụy sẽ tập trung hoàn thiện thủ tục thu hồi đất giao thông thủy lợi toàn bộ trong đợt 1, đợt 2; tổ chức niêm yết phương án GPMB và vận động các hộ trong vùng chuyển đổi thống nhất với phương án GPMB. Đối với công tác thu hồi đất các đợt còn lại, sau khi thống nhất với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về kế hoạch triển khai các đợt tiếp theo, UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện GPMB, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

TRẦN TUẤN



Người dân xã Thụy Liên (Thái Thụy) làm thủ tục nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ dự án khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái.

Ngày xưa không bao giờ tôi nghĩ sẽ trở thành Anh hùng Lao động. Được đón nhận danh hiệu Anh hùng, vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề - đó là chia sẻ của cựu chiến binh, doanh nhân, Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed.

Trải qua thời gian dài, dưới sự chèo lái của ông, Thai Binh Seed không ngừng lớn mạnh, trở thành doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực giống cây trồng cả nước. Cựu chiến binh Trần Mạnh Báo kể lại, trở về từ chiến trường với thương tật hạng 2/4, suy nghĩ làm gì cho những người nông dân quê mình bớt khổ luôn là điều canh cánh trong ông. Vì thế, khi có cơ hội làm việc trên mảnh đất mình yêu thương, ông đã dốc lòng dốc sức cùng với niềm đam mê, hăng say lao động, học tập, rèn luyện và đã gạt hải những thành công vang dội, trở thành doanh nhân có tâm, có tầm trong ngành Nông nghiệp. Trong một lần cùng ông đi thăm cánh đồng trồng thử nghiệm giống ngô mới do Thai Binh Seed nghiên cứu ở xã Diệp Nông (Hưng Hà), chúng tôi được ông chia sẻ: Mỗi khi ngắm những cánh đồng lúa vàng óng trải dài như một thảm lụa hay cánh đồng ngô xanh mướt mắt với những bông ngô to, chắc hạt, trong lòng tôi thấy rất vui bởi đơn giản niềm vui của người nông dân cũng là niềm vui chung của cán bộ, nhân viên Thai Binh Seed khi chúng tôi đã góp công sức của mình mang lại những mùa vàng bội thu cho người nông dân một nắng hai sương.

Hồi tưởng lại ngày mới "chân ướt chân ráo" về công tác tại Ty Nông nghiệp Thái Bình, ông tâm sự: Thời kỳ đó tôi đã phải vượt bao khó khăn để được vừa học vừa làm. Khi trở lại mặt trận kinh tế, một doanh nhân không chỉ cần có quyết tâm mà còn phải có trí tuệ. Bởi vậy, phải học thì mới thành công. Đó chính là con đường tôi đã chọn. Rồi khi tôi mạnh dạn xây dựng và xin thực hiện dự án "Khoản sản phẩm cuối cùng đến người lao động trong sản xuất nông nghiệp quốc doanh" thì vấp phải nhiều sự phân đối gay gắt. Song, vì người lao động, vì nông dân, tôi dành cả tâm huyết cho để an và được chấp thuận. Kết quả, sau một năm, người lao động từ chỗ hưởng 16kg gạo/tháng đã tăng lên 40kg gạo/tháng. Trên diện tích 56ha

ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRẦN MẠNH BÁO Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề



Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo trên đồng ruộng tỉnh Phú Yên.

của trại đã sản xuất được trên 600 tấn thóc, tăng gấp 10 lần so với năm 1987. Từ thành công của dự án, ông được tiếp thêm sức mạnh, tiếp tục xây dựng hệ thống bán lẻ thực giống, tìm cách làm bao bì đựng thóc giống... Ông cũng là người đầu tiên đặt vấn đề và đầu tư xây dựng khu nghiên cứu chọn tạo giống lúa ở khối doanh nghiệp tư nhân, là người đầu tiên đăng ký bảo hộ bản quyền giống lúa thuần (giống lúa TBR1) tại Việt Nam.

Thử thách tiếp tục đến với ông khi Công ty thực hiện có phần hóa với bao khó khăn chống chất, từ con người đến vấn đề tư, khoa học kỹ thuật... Tuy nhiên, với nỗ lực không ngừng, chỉ sau 3 tháng thực hiện, đến tháng 9/2004 Công ty được công nhận thực hiện xong cổ phần hóa và ông được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty, được Hội đồng quản trị bầu giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc. Từ đây, trách nhiệm trên vai ông càng thêm nặng nề song cũng đầy tự hào.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh khi về thăm Thai Binh Seed năm 2019 đã nói: Ông Trần Mạnh Báo và Thai Binh Seed đã làm thay đổi sản xuất, nghiên cứu ứng dụng và làm thay đổi cơ cấu giống lúa ở Việt Nam. Nhận xét đó thật đúng với những gì ông Trần Mạnh Báo và Thai Binh Seed đã làm được cho nông nghiệp,

nông dân thời gian qua. Không chỉ đưa Thai Binh Seed gia nhập Hiệp hội Giống cây trồng châu Á - Thái Bình Dương trước cả khi Việt Nam gia nhập APEC năm 2002, ông còn luôn chú trọng việc đầu tư nhân lực, máy móc sản xuất theo công nghệ hiện đại. Ông cũng cộng sự ngày đêm miệt mài nghiên cứu tìm ra giống mới năng suất, chất lượng. Đến nay, Thai Binh Seed nổi bật với những giống lúa cho năng suất cao như BC15, TBR225, TBR1, TBR45, TBR36, Đông A1, Thái Xuyên 111... Nhiều bộ giống được chọn làm bộ giống quốc gia. Không chỉ vậy, Thai Binh Seed còn đẩy mạnh liên kết sản xuất tại hơn 60 điểm trong cả nước với diện tích 5.500 - 6.000 ha/năm, mỗi năm tiêu thụ 20.000 - 22.000 tấn sản phẩm cho nông dân. Nhiều hộ nông dân liên kết với Thai Binh Seed sản xuất lúa giống theo nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm. Đặc biệt, việc nghiên cứu thành công chuyển gen kháng bệnh đạo ôn vào giống lúa BC15 của Thai Binh Seed đã giúp nông dân thoát mọi miền Tổ quốc hạn hoon khi giảm bớt được thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp. Bà Nguyễn Thị Lụa, xã Diệp Nông (Hưng Hà) chia sẻ: Từ nay chúng tôi không còn lo lúa BC15 bị đạo ôn và cũng không phải phun thuốc phòng, trừ đạo ôn nhiều như trước nữa. Kinh

phí đầu tư giảm, năng suất lúa tăng, chúng tôi rất phấn khởi.

Cựu chiến binh Trần Mạnh Báo chia sẻ: 95% thành công của con người phụ thuộc vào nỗ lực của bản thân, việc lựa chọn con đường đi. Với tôi, kiên trì với mục tiêu và thẳng không kiêu, thua không nản trong bất cứ hoàn cảnh nào đã giúp tôi thành công. Ông cũng luôn cảm ơn Đảng, Nhà nước vì mặc dù mình làm những việc không phải to tát nhưng lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm động viên và ghi nhận. Ngày được vinh danh Anh hùng Lao động, ông chia sẻ: Đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao, tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bản thân tôi cũng tiếp tục gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền cảm hứng đến với mọi người, nhất là các bạn trẻ. Thai Binh Seed sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược ứng dụng công nghệ cao nhất trong nghiên cứu, quản trị của mình để tạo ra những giống cây trồng tốt nhất. Đồng thời, phát triển công nghiệp chế biến, tăng cường liên kết để tiêu thụ nông sản cho nông dân. Chúng tôi sẽ phấn đấu không ngừng, đưa Thai Binh Seed ngày càng lớn mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Nông nghiệp Việt Nam.

MAI THƯ